



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 หน้า 13 มูลค่าข่าว 193,149.-



## 13มหา'ลัยถกรัฐศาสตร์ทันยุค 'ดิสรรัปชั่น' ก่อองค์ความรู้ใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) โดยสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ครั้งที่ 8 (The 8th PSPARN Academic Conference 2024) ภายใต้หัวข้อ "ภูมิทัศน์ทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐในยุค Disruption" เมื่อวันที่ 2-4 ส.ค.2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรง

ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อม

การปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ "ภูมิทัศน์ทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐในยุค Disruption" และการเสวนาโดย ผศ.ศิวพงศ์ ทองเชื้อ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและประธานกรรมการสถาปนิกผังเมืองทักษิณ ดร.กมลพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ดร.เอกลักษณ์ นัตถฤทธิ์ ประธานอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ภาคตะวันออก ในหัวข้อ "การจัดการเมืองในยุค Disruption" ที่อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5301 มิกณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 13 สถาบัน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในลักษณะโปสเตอร์และบรรยายจำนวน 40 เรื่อง และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการจำนวน 25 ทีม จาก 15 มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติกล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ดำเนินการขึ้นโดยภาคีเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัย





# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ชั้นนำในประเทศไทยจำนวน 13 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.มหาวิทยาลัยบูรพา 4.มหาวิทยาลัยทักษิณ 5.มหาวิทยาลัยพะเยา 6.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7.มหาวิทยาลัยศิลปากร 8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ 13.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติกล้าว่า ความร่วมมือนี้ นำมาสู่การดำเนินกิจการต่างๆ ทางด้านวิชาการของ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีทางวิชาการที่จะช่วย สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยน ผ่านของสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

ที่เข้าสู่ยุค Disruption ซึ่งในภาครัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต้องมีการ ปรับตัวทั้งในรูปแบบการบริหารงาน การบูรณาการ องค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อให้เกิดความ หลากหลายทางด้านความคิดและสามารถนำไป ต่อยอดในการศึกษาวิจัยที่จะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานในการบุกเบิก แสวงหา และถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์ จรรยง ความก้าวหน้าและความเจริญทางวิชาการ อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชารัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุก ภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาประเทศให้เกิดความ ยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ทำงานในสาขาเดียวกัน”